

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngành Hộ sinh năm học 2017 - 2018**

TT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Cao đẳng	Trung cấp
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>1. Tuyển sinh: có 01 phương thức tuyển sinh. Thí sinh phải đáp ứng yêu cầu của phương thức tuyển sinh để đăng ký vào trường.</p> <p>- Phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT QG (thí sinh tốt nghiệp PTTH, tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia).</p>	<p>1. Tuyển sinh: có 01 phương thức tuyển sinh. Thí sinh phải đáp ứng yêu cầu của phương thức tuyển sinh để đăng ký vào trường.</p> <p>- Phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT QG (thí sinh tốt nghiệp PTTH, tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia).</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu: Đào tạo Hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc đáp ứng tốt yêu cầu đa dạng của thị trường lao động trong nước; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường lao động hoặc học tập ở các nước tiên tiến.</p> <p>Kiến thức :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiến thức về lý luận chính trị + Kiến thức về đạo đức hành vi + Kiến thức về chuyên môn <p>+ Kỹ năng :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp + Kỹ năng phân tích + Kỹ năng tư duy lý luận + Khả năng tự học và phát triển + Khả năng Nhận thức về triển vọng <p>Trình độ ngoại ngữ</p> <p>Chứng chỉ B tiếng Anh</p>	<p>Mục tiêu: Đào tạo Hộ sinh trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc đáp ứng tốt yêu cầu đa dạng của thị trường lao động trong nước; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường lao động hoặc học tập ở các nước tiên tiến.</p> <p>Kiến thức :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiến thức về lý luận chính trị + Kiến thức về đạo đức hành vi + Kiến thức về chuyên môn <p>+ Kỹ năng :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp + Kỹ năng phân tích + Kỹ năng tư duy lý luận + Khả năng tự học và phát triển + Khả năng Nhận thức về triển vọng
III	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>- Sinh viên học tại trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, ngoài việc học thuật, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, học viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hội thảo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học, hội thao. Hàng năm nhà trường tổ chức Hội chợ việc làm cho học viên chuẩn bị tốt</p>	<p>- Sinh viên học tại trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, ngoài việc học thuật, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, học viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hội thảo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học, hội thao. Hàng năm nhà trường tổ chức</p>

TT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Cao đẳng	Trung cấp
		nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt. - Bên cạnh các hoạt động đó, nhà trường còn có chế độ chính sách miễn giảm học phí, chế độ học bổng cho học viên, khen thưởng học viên giỏi và hoạt động tích cực. - Học tập: Nhà trường sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo cho việc kiểm tra chương trình đào tạo để lên kế hoạch học tập của học viên, đăng ký môn học, xem điểm..., tương tác giữa giảng viên và học viên, đội ngũ trợ giảng các lớp	Hội chợ việc làm cho học viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt. - Bên cạnh các hoạt động đó, nhà trường còn có chế độ chính sách miễn giảm học phí, chế độ học bổng cho học viên, khen thưởng học viên giỏi và hoạt động tích cực. - Học tập: Nhà trường sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo cho việc kiểm tra chương trình đào tạo để lên kế hoạch học tập của học viên, đăng ký môn học, xem điểm..., tương tác giữa giảng viên và học viên, đội ngũ trợ giảng các lớp
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho phép trao đổi sinh viên và đảm bảo liên thông đào tạo trình độ đại học chuyên ngành liên quan. - Chương trình được xây dựng theo hướng đảm bảo chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội qui định, các môn học chung, môn học tự chọn theo hướng phân ngành có tính chất bổ sung chuyên môn và định hướng nghiên cứu. Bài giảng cho mỗi môn học được soạn thành nhiều chuyên đề chuyên sâu, do giảng viên cơ hữu và các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng đảm nhận. - Căn cứ vào chương trình đào tạo và năng lực mà sinh viên sẽ đăng kí môn học theo từng học kỳ, nếu kết quả môn học không đạt thì sẽ học lại vào kỳ sau. - Sinh viên bắt buộc phải hoàn thành khóa luận để đủ điều kiện xét tốt nghiệp	Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho phép trao đổi sinh viên và đảm bảo liên thông đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan. - Chương trình được xây dựng theo hướng đảm bảo chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội qui định, các môn học chung, môn học tự chọn theo hướng phân ngành có tính chất bổ sung chuyên môn và định hướng nghiên cứu. Bài giảng cho mỗi môn học được soạn thành nhiều chuyên đề chuyên sâu, do giảng viên cơ hữu và các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng đảm nhận. - Căn cứ vào chương trình đào tạo và năng lực mà sinh viên sẽ đăng kí môn học theo từng học kỳ, nếu kết quả môn học không đạt thì sẽ học lại vào kỳ sau.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sinh viên tốt nghiệp của ngành có thể học lên đại học và nghiên cứu sinh theo đúng chuyên ngành và các chuyên ngành gần, chuyên ngành phù hợp khác trong hệ thống các chuyên ngành hiện được phép đào tạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.	Sinh viên tốt nghiệp của ngành có thể học lên cao đẳng hoặc đại học và nghiên cứu sinh theo đúng chuyên ngành và các chuyên ngành gần, chuyên ngành phù hợp khác trong hệ thống các chuyên ngành hiện được phép đào tạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	+ Công tác tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.	+ Công tác tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

TT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Cao đẳng	Trung cấp
		<ul style="list-style-type: none"> + Giáo viên tham gia giảng dạy thực hành về ngành hộ sinh tại các trường đại học, cao đẳng, trung học ... + Theo học các chương trình đại học ở trong và ngoài nước. 	<ul style="list-style-type: none"> + Giáo viên tham gia giảng dạy thực hành về ngành hộ sinh tại các trường trung cấp y... + Học liên thông các bậc học cao hơn.

Tiền Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hùng Vĩ